



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๓ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๓ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐออสเตรเลีย

- ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาให้รัฐสภาแก้ไขกฎหมายการสมรส

๒. สหพันธรัฐรัสเซีย

- นายวลาดีเมียร์ ปูตินประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่ ๔

๑. สาธารณรัฐออสเตรีย : ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาให้รัฐสภาแก้ไขกฎหมายการสมรส (วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐)

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา ชาวออสเตรียเพศเดียวกันได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันได้ตามกฎหมาย แต่ไม่สามารถสมรสกัน ล่าสุดต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรียได้มีคำพิพากษาให้รัฐสภาพิจารณาแก้ไขกฎหมายการสมรสเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้ เพื่อให้มีสิทธิเท่าเทียมกับคู่สมรสต่างเพศโดยทั่วไปและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ คาดว่ากฎหมายดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ยกเว้นว่ารัฐสภาจะกำหนดเป็นช่วงเวลาอื่น

อนึ่ง สาธารณรัฐออสเตรียจะเป็นประเทศในยุโรปลำดับที่ ๑๖ ที่อนุญาตให้บุคคลเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้ตามกฎหมาย ในขณะที่เยอรมนี ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเพิ่งจะผ่านกฎหมายเรื่องดังกล่าวไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเช่นกัน เนเธอร์แลนด์นับเป็นประเทศแรกที่ผ่านมาอนุญาตให้บุคคลเพศเดียวกันสมรสกันได้มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ ส่วนสหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้กฎหมายเดียวกันนี้เมื่อปี ๒๕๕๘ นอกจากนี้ประเทศอื่นๆ ในยุโรป อาทิ ฮังการี อิตาลี และเช็ก เป็นต้น ต่างอนุญาตให้บุคคลเพศเดียวกันจดทะเบียนเป็นหุ้นส่วนชีวิตและได้รับสิทธิต่างๆ เท่าเทียมกับคู่สมรสเพศเดียวกันโดยทั่วไป ในขณะที่หลายประเทศของยุโรปตะวันออก ซึ่งเคยปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์เต็ม ได้แก่ บัลแกเรีย โปแลนด์ โรมานี และสโลวักยังคงปฏิเสธที่จะให้การรับรองตามกฎหมายแก่คู่รักเพศเดียวกัน รวมทั้งการให้สิทธิด้านต่างๆ อย่างไรก็ตามการพิจารณากฎหมายประเด็นดังกล่าวนำมาซึ่งการแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายของบุคคลในแวดวงการเมืองของออสเตรียและผู้นำคริสตศาสนาที่มีทั้งสนับสนุนและแสดงความไม่เห็นด้วย

ที่มา : <http://www.nytimes.com> (๕ ธันวาคม ๒๕๖๐)

<https://www.reuters.com> (๕ ธันวาคม ๒๕๖๐)

๒. สหพันธรัฐรัสเซีย : นายวลาดีเมียร์ ปูตินประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่ ๔ (วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐)

เมื่อวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายวลาดีเมียร์ ปูติน ประกาศว่าจะสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียอีกครั้งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ หากนายปูตินชนะการเลือกตั้งตามการคาดหมาย เขาจะได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่ ๔ และหากสามารถดำรงตำแหน่งได้ครบวาระในปี ๒๕๖๗ นายปูตินจะเป็นผู้นำรัสเซียที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีและตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมเป็นระยะเวลา ๒๔ ปี ซึ่งถือเป็นการครองอำนาจยาวนานเป็นลำดับที่สองรองจากนายโจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำสหภาพโซเวียตซึ่งครองอำนาจยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์รัสเซีย เป็นระยะเวลา ๒๙ ปี

ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี ๒๕๓๔ ชาวรัสเซียประสบปัญหาความไม่มั่นคงและความยากจน จนกระทั่งในปี ๒๕๔๓ นายปูตินเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี สามารถสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจนถือเป็นยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองของรัสเซียอีกวาระหนึ่ง อีกทั้ง ในช่วงการดำรงตำแหน่ง ๘ ปีแรกของนายปูติน ชาวรัสเซียมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยหนึ่งมาจากการที่พลังงานซึ่งเป็นสินค้าสำคัญของประเทศราคาพุ่งขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้า นายปูตินจะได้รับชัยชนะและสามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียอีกครั้งค่อนข้างแน่นอน เนื่องจากนายปูตินยังคงได้รับความนิยมจากประชาชนชาวรัสเซียอย่างสูง และขาดคู่แข่งชั้นที่มีคุณสมบัติทำทนาย

ประเด็นซึ่งเป็นที่น่าสนใจติดตามอย่างกว้างขวาง คือ นายบูตินซึ่งค่อนข้างหวงอำนาจและไม่ค่อยไว้วางใจผู้ใดจะวางแผนสืบทอดอำนาจต่อไปอย่างไรภายหลังจากพ้นวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี ๒๕๖๗ อย่างไรก็ตาม กรณีการขับไล่ประธานาธิบดีโรเบิร์ต มูกาเบ แห่งซิมบับเว ซึ่งครองอำนาจมายาวนานถึง ๓๗ ปี น่าจะเป็นบทเรียนสำหรับผู้นำที่ต้องการครองอำนาจยาวนานได้เป็นอย่างดี

ที่มา : [http : //www.nytimes.com](http://www.nytimes.com) (๖ ธันวาคม ๒๕๖๐)

[http : //www.nytimes.com](http://www.nytimes.com) (๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

นางสาวศิริพร กรอบทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐